

Đề xuất mới về phí và lệ phí thuộc quyền quyết định của HĐND tỉnh

(chinhphu.vn) Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư hướng dẫn về danh mục, nguyên tắc xác định mức thu, căn cứ xác định mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là HĐND cấp tỉnh).

Dự thảo nêu rõ danh mục các khoản phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh gồm: phí bình tuyến, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống (đối với hoạt động bình tuyến, công nhận do cơ quan địa phương thực hiện); phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu (bao gồm: khu vực cửa khẩu biên giới đất liền và khu vực cửa khẩu cảng biển); phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố; phí tham quan danh lam thắng cảnh (đối với công trình thuộc địa phương quản lý); phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...



Phí tham quan danh lam thắng cảnh áp dụng thống nhất cho cả khách quốc tế và Việt Nam.

Ảnh minh họa

giao dịch bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển.

Theo dự thảo danh mục các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh gồm: lệ phí đăng ký cư trú (đối với hoạt động do cơ quan địa phương thực hiện); lệ phí cấp chứng minh nhân dân; lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đối với cấp phép do

cơ quan địa phương thực hiện); lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà, tài sản gắn liền với đất; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí đăng ký kinh doanh.

Phí tham quan danh lam thắng cảnh áp dụng thống nhất cho cả khách quốc tế và Việt Nam

Dự thảo quy định, tùy từng điều kiện, tình hình cụ thể của

địa phương nơi phát sinh hoạt động thu phí, lệ phí, cần lưu ý một số điểm để xác định mức thu phí, lệ phí cho phù hợp.

Đối với khoản phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu (bao gồm: khu vực cửa

khẩu biên giới đất liền và khu vực cửa khẩu cảng biển): trước khi trình HĐND cấp tỉnh quyết

định mức thu, UBND cấp tỉnh cần trao đổi, phối hợp, tham khảo các địa phương có cửa khẩu biên giới đất liền hoặc cửa khẩu cảng biển trong khu vực lân cận (nếu có) để mức thu bảo đảm tương đồng giữa các địa phương; mức thu phải được xác định trên nguyên tắc cơ bản bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ; đảm bảo minh bạch và công khai cơ sở tính phí.

Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng: tùy thuộc vào điều kiện thực tế, quy mô, hình thức hoạt động tổ chức tham quan của từng danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng mà quy định mức thu phí khác nhau cho phù hợp, nhưng phải bảo đảm: Mức thu được áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài đến tham quan.

Dự thảo cũng bổ sung nội dung: miễn, giảm phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng đối với trẻ em (trẻ em được xác định theo quy định tại Điều 1 Luật Trẻ em).

Trường hợp danh lam thắng cảnh có vị trí thuộc hai hoặc nhiều địa phương, UBND các tỉnh báo cáo HĐND tỉnh trao đổi, thống nhất với nhau về: mức thu phí; miễn, giảm phí; quản lý và sử dụng phí thu được; UBND tỉnh (đại diện cho các tỉnh có danh lam thắng cảnh) trình HĐND tỉnh đó ban hành văn bản thu áp dụng chung cho cả danh lam thắng cảnh.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

đầu tư đăng ký mới và tăng thêm 9.483,45 tỷ đồng (trong đó vốn đầu tư đăng ký mới là 7.520,35 tỷ đồng, gấp gần 11 lần so với cùng kỳ). Về phát triển doanh nghiệp, Thái Bình đã thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 403 doanh nghiệp và 44 chi nhánh, văn phòng đại diện với số vốn đăng ký mới 4.042,26 tỷ đồng, tăng 126,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Toàn tỉnh hiện có 6.899 doanh nghiệp và 855 chi nhánh, văn phòng đại diện với vốn đăng ký trên 67,7 nghìn tỷ đồng.

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp được tăng cường đã mang lại hiệu quả tích cực. Nhiều nhà đầu tư, tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đến tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư và để xuất thực hiện nhiều dự án đầu tư quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, nhất là Khu kinh tế Thái Bình, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

ngày ra quân tổng vệ sinh môi trường. Ước tính, có hàng trăm ki-lô-mét đường làng, ngõ xóm được quét dọn, hàng trăm mét khối rác thải được thu gom.

Buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường góp phần tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, trong lành, đồng thời là việc làm thiết thực của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường hướng đến mục tiêu Vũ Thư sớm đạt huyện nông thôn mới.

HƯNG HÀ

Điều tra khám phá 83% vụ phạm pháp hình sự

Thời gian qua, Công an huyện Hưng Hà đã phối hợp nắm chắc tình hình, xử lý có hiệu quả các vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đơn đốc các xã, thị trấn đốc nhanh hoàn thiện công tác thu thập dữ liệu dân cư và xây dựng tăng hồ sơ hộ khẩu. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, tội phạm hình sự, ma túy. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã điều tra khám phá 30 vụ phạm pháp hình sự, đạt 83%. Khởi tố điều tra 21 vụ với 98 bị can, xác lập phá 2 chuyên án đấu tranh tội phạm hình sự, bắt và xử lý 7 đối tượng.

Trong thời gian tới, Công an huyện Hưng Hà tập trung thực hiện một số nội dung nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội như: thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm liên quan đến tin di động đen, các tổ nhóm tội phạm hình sự, ma túy. Triệt xóa tụ điểm, điểm phức tạp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, các cơ sở kinh doanh có điều kiện...

NGỌC MAI

ĐÔNG HƯNG

Tạm đình chỉ hoạt động 1 bến đò ngang



Người lái đò nhắc nhở hành khách mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy.

Trên địa bàn huyện Đông Hưng hiện có 17 bến đò ngang với 19 phương tiện chở khách qua sông đang hoạt động. Để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão, trong tháng 6, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Công an huyện đã phối hợp với các địa phương hoàn thành việc kiểm tra hoạt động của các bến đò ngang trên địa bàn huyện.

Qua kiểm tra, đa số các bến khách ngang sông trên địa bàn huyện đều đầy đủ các giấy phép: kinh doanh, miễn thuế, hoạt động, đăng ký, đăng kiểm phương tiện và người lái có chứng chỉ chuyên môn phù hợp. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cũng đã tạm đình chỉ hoạt động bến đò Lô Giang trên sông Tiền Hưng do giấy phép mở bến, đăng ký phương tiện hết thời hạn; đồng thời, giao UBND xã quản lý, không cho phương tiện hoạt động đến khi hoàn thiện đầy đủ các thủ tục liên quan.

Cùng với việc kiểm tra, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền, nhắc nhở các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

PHẠM HƯNG

Dệt may sẽ là ngành hàng được hưởng lợi nhiều nhất khi Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA) Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam chính thức có hiệu lực. Quy tắc xuất xứ với hàng dệt may trong EVFTA sẽ đơn giản hơn quy tắc xuất xứ từ sợi trong Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Dệt may hưởng lợi nhiều nhất từ EVFTA



Ảnh minh họa

Đối với một số mặt hàng dệt may đang được hưởng chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập GSP với mức thuế 9%, Thủ tướng Trần Quốc Khánh cho biết, những mặt hàng này sẽ

tiếp tục hưởng mức thuế 9% cho đến hết thời hạn của GSP. Sau đó sẽ áp dụng theo EVFTA.

Ông Cao Hữu Hiếu, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) cho

biết, năm 2018, ngành dệt may xuất khẩu 36 tỷ USD, nhưng xuất khẩu sang EU chỉ đạt hơn 4 tỷ USD.

"Với thị trường EU, từ trước tới nay số đi ngành dệt may Việt

Nam chưa tiến xa, tiến sâu được là do EU gồm 28 nước (nếu tính cả Anh), mà mỗi nước lại có phong tục tập quán, đặc điểm tiêu thụ khác nhau, đơn hàng tại EU số lượng nhỏ so với các thị trường khác, nhiều mùa nên thay đổi mẫu mã liên tục... do đó không ít doanh nghiệp ngại làm các đơn hàng nhỏ lẻ. Tuy nhiên, với động lực cắt giảm thuế quan, chúng tôi kỳ vọng ngành dệt may sẽ đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này" - ông Cao Hữu Hiếu nói.

6 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam ước đạt 18,1 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ 2018. Trong đó, xuất khẩu đi Mỹ ước đạt 7,22 tỷ USD, tăng 11,7%; xuất khẩu đi EU đạt 2,56 tỷ USD, tăng 4,52%; Nhật Bản đạt 1,89 tỷ USD, tăng 5,20%; Hàn Quốc đạt 1,63 tỷ USD, tăng 4,6%; Trung Quốc đạt 2 tỷ USD, tăng 10,3%.

Có thể thấy, việc gia tăng xuất khẩu sang EU sẽ khó đến nhanh, nhưng khéo léo tận dụng các điều kiện về quy tắc xuất xứ để ưu đãi thuế, doanh nghiệp dệt may sẽ có thêm được động lực đầu tư, gia tăng xuất khẩu nhờ có thêm lợi nhuận. Điều quan trọng, phần lớn các nước xuất khẩu dệt may vào EU hiện nay đều chưa có FTA với EU do vậy nếu các doanh nghiệp Việt đáp ứng được yêu cầu về xuất xứ thì EVFTA mở ra cơ hội rất lớn cho xuất khẩu dệt may Việt Nam về dài hạn.

(theo chinhphu.vn)

Thí sinh đạt 1 hoặc dưới 1 điểm ở các bài thi dùng để xét tốt nghiệp THPT thì bị coi là điểm liệt, không được công nhận tốt nghiệp.

Điểm liệt thi THPT quốc gia được quy định thế nào?



Ảnh minh họa

Điểm liệt trong kỳ thi THPT quốc gia là mức điểm giới hạn ở mỗi bài thi, môn thi nhằm xác định thí sinh có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp hay không.

Theo quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019, để được xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh THPT phải dự thi bốn bài, trong đó ba bài độc lập, bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài do thí sinh tự chọn trong số hai bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.

Thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT dự thi ba bài, gồm hai bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và một bài tự chọn trong hai bài thi tổ hợp. Thí sinh được đăng ký dự thi cả hai bài thi tổ hợp, điểm

bài nào cao hơn sẽ được chọn lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT khi đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả, tất cả bài thi và các môn

thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 trở lên.

Điểm xét tốt nghiệp được tính theo công thức sau:

a) ⁷⁹ DXTN đối với Giáo dục THPT được tính theo công thức sau:

$$DXTN = \frac{\left[\frac{\text{Tổng điểm 4 bài thi} + \text{Tổng điểm khuyến khích (nếu có)}}{4} \right] \times 7 + \frac{\text{Điểm trung bình cả năm lớp 12} \times 3}{10} + \text{Điểm ưu tiên (nếu có)}$$

b) ⁸⁰ DXTN đối với GDTX được tính theo công thức sau:

$$DXTN = \frac{\left[\frac{\text{Tổng điểm 3 bài thi} + \frac{\text{Tổng điểm khuyến khích (nếu có)}}{4} \right] \times 7 + \frac{\text{Điểm trung bình cả năm lớp 12} \times 3}{10} + \text{Điểm ưu tiên (nếu có)}}{10}$$

Như vậy, thí sinh đạt 1 hoặc dưới 1 điểm ở các bài thi, môn thi dùng để xét tốt nghiệp bị coi là điểm liệt.

Ở kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Ninh Bình có một trường hợp đáng tiếc. Một học sinh trường THPT chuyên Lương Văn Tuy có môn thi trắc nghiệm trong tổ hợp dùng để xét tốt nghiệp bị 1 điểm nên trượt tốt nghiệp, dù tổ hợp ba môn xét tuyển đại học của em là 24 điểm. Việc không được công nhận tốt nghiệp đồng nghĩa việc em không đủ điều kiện xét tuyển đại học và phải thi lại vào năm nay.

Già sử, thí sinh này đăng ký dự thi cả hai bài tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội với 6 môn thi gồm Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Giáo dục công dân. Nếu chỉ một môn thi bị điểm liệt, em vẫn có thể sử dụng tổ hợp không có môn bị liệt đó để xét tốt nghiệp. Khi đó, em sẽ đủ điều kiện để xét tuyển đại học và có khả năng cao đỗ vào nhiều trường top đầu như

(theo vnexpress.net)